

GARDEN GROVE (NV) - Tháng 6 là tháng mà đa số các học sinh trung và đại học ra trường.

Năm nay đánh dấu khóa học sinh tốt nghiệp năm thứ 51 của trung học Bolsa Grande thuộc học khu Garden Grove. Dịp lễ ánh nắng chói chang của sân vận động trường Bolsa Grande, lúc 1 giờ 30 ngày 23 tháng 6, 2010, tiếng nhạc trở lại lên đến đỉnh cao chào mừng gần 400 tân khoa tụ họp tại sân bóng của các hàng ghế màu trường giã của trường màu xanh, trường của khán đài. Phụ huynh và thân nhân ngồi hai bên trên hàng ghế cao nhìn xem đá banh, chúng tôi nhìn ra trường của con, em mình.



Lễ tốt nghiệp Trung Học Bolsa Grande ngày 26 tháng 6. (Hình: Dân Huân Nguyễn Việt)

Các thành viên của ban hợp ca lập ra trường tiếng lên phía trái của khán đài, một em mang trên cổ một khăn quàng màu vàng có ba sọc đỏ, màu của Việt Nam.

Mùa ra trường trung học: Nghi lễ Thạc Khoa, Á Khoa mang hình Việt Nam

Tác Giả: Linh Nguyễn - Tiffany Lê/Ngái Việt
Thứ Bảy, 26 Tháng 6 Năm 2010 20:00

Steven Nguyễn, một thành viên ký của ban chấp hành, kêu gọi mọi người cùng lập lá thư trung thành với quốc gia (Pledge of Allegiance) và sau đó là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ.

Jessica Đinh, thành viên phát biểu và kết thúc gây quỹ đóng góp vào việc mua giàn loa cho trường “nhằm mua món quà lưu niệm để làm kỷ niệm cho các khóa đàn em.” Đây là một buổi truyền thống của trường trung học trong khuôn viên Garden Grove.



Thạc khoa Dennis Trần (gã) tốt nghiệp Trung Học Bolsa Grande (Hình: Dân Huân/Ngái Việt)

“Và đây là Dennis Trần, thạc khoa!” Tiếng vỗ tay vang dội xen với tiếng còi, tiếng huýt gió của thân nhân. Dennis Trần đồng ý trong bài diễn văn chào mừng, “Bốn năm qua là những năm tháng đáng nhớ. Tôi không hề nghĩ đến ngày phải đi phụng vụ và tìm kiếm các trường để học danh tiếng, những ngày này cũng đã đến. Các bạn nên nhớ và đừng quên không phải là những gì chúng ta học được, mà là chúng ta sẽ dùng sẽ học này vào việc gì để giúp đỡ.”

Giáo sư Hannah Jaspard, giáo sư giảng dạy môn Anh Văn và môn báo chí đã 14 năm tại Bolsa Grande chia sẻ rằng: “Tôi rất vui, rất buồn. Vui vì thấy các em học thành tài, buồn vì phải xa các em.”

Giới thiệu “Matador of the Year” với tay em Tâm C. Phan. Matador là biểu tượng của trường Bolsa Grande. Mục đích của giải này, học sinh phải có điểm trung bình 4.0 ít nhất là hai năm liên tiếp và tham gia nhiều sinh hoạt của trường. Tâm được chọn trong số bốn em vào chung kết.

Bà Hiếu Trần trường Denise L. Jay trình diễn khóa tốt nghiệp 2010: “Đây là khóa ra trường sau các khóa đàn anh trong vòng nửa thế kỷ qua của Bolsa Grande. Bà Linda Reed, cựu viên đã đi diễn

Mùa ra trường trung học: Nhiêu Th Khoa, Á Khoa mang họ Việt Nam

Tác Giả: Linh Nguyễn - Tiffany Lê/Ng&#i Việt
Thứ Bảy, 26 Tháng 6 Năm 2010 20:00

Hội đồng Giáo Dục Khu Garden Grove tuyên bố chấp nhận các tân khoa họ đi đầu u tiên ra trường. Bà Linda Reed và Luật Sĩ Nguyễn Quỳnh Lâm, đồng viên, cùng hai đầu xuất thân từ trường Bolsa Grande.

Trong số các tân khoa của trường Bolsa Grande năm nay, 17 người có điểm trung bình từ 4.45 trở lên. Chỉ có hai là không phải gốc Việt. Trong 31 học sinh được chấp nhận xuất thân toàn quốc, chỉ có 6 học sinh không phải gốc Việt.

Được học và các tính trong trường lại sau khi ra trường, Patricia Nguyễn, 18 tuổi, cho biết em sẽ theo ngành thiết kế thời trang tại Đại Học Long Beach. Th cô Dennis Trần, 18 tuổi, sẽ học UC San Diego. Tâm Phạm chọn UC Irvine, môn Sinh Vật Học và các việc trở thành một dược sĩ. Tâm nói, “rất sung sướng và cảm động, nhưng thây thà lòng.” Cô á khoa Hannah K. Nguyễn chọn môn Hóa Học và sẽ vào UCI mùa học tiếp cho gia đình.



Juan Garcia (trái, áo trắng) đang chụp hình cô con gái trường của họ nay đã tốt nghiệp. (Hình: Tiffany Lê/Ng&#i Việt)

Bà Kim Liên, chủ dân Garden Grove bày tỏ: “Tôi rất sung sướng thây cháu họ thành tài, cũng bố công cha mẹ họ c.” Em Khánh Dương, điểm trung bình 3.50 sẽ theo học Đại Học Chapman. Duy Nguyễn sẽ học Sinh Hóa tại Đại Học Công Nghệ Orange Coast và cô bạn gái cùng trường, Nhi Phạm sẽ theo học Cal State Long Beach.

Mùa ra trường trung học: Nhiêu Th Khoa, Á Khoa mang họ Việt Nam

Tác Giả: Linh Nguyễn - Tiffany Lê/Nguyễn Việt
Thứ Bảy, 26 Tháng 6 Năm 2010 20:00

“Chúng tôi vượt biên khỏm, mong mỗi ngày con cái thành tài,” bà Dina Hồ, chủ nhân quán bún bò Liên Hu, chia sẻ, “Cháu Jenny Trần đăng học trong lớp. Cháu sẽ vào trường UCI, môn Sinh Vật Học. Tôi hạnh phúc lắm.”

Một gia đình đông nhân viên không ngần ngại vui mừng, bà Jennifer Nguyễn, mẹ của em Carmen Phui, 17 tuổi cho biết “Carmen sẽ học UCI, môn Tâm Lý Học.”

Allyson Trần, 18 tuổi nói: “Mẹ em muốn em học Nha Khoa ở Cal State Fullerton, nhưng em muốn học Tâm Lý và Xã Hội Học.” Bà Vivian Thúy Lê cười và nói: “Con muốn học gì cũng được. Biết đâu mai mẹ sẽ con làm nha sĩ!”

Trung học La Quinta, Garden Grove

Hơn 500 học sinh trường này, đã sẽ là học sinh Việt đã đăng ký ra trường vào lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 6, 2010 tại sân vận động của trường Bolsa Grande. Trường khoa là em Kim Nhi Đăng và Á khoa là Terry Thy Nguyễn. Có hai là học sinh xuất sắc với điểm trung bình 4.0 trở lên.



(trái qua phải) Ls. Nguyễn Quốc Lâm, Phó Chủ Trìch HĐGD Học Khu Garden Grove, tân khoa Lilian Bùi, Bà Louis Milner, Học u Trường trường La Quinta, tân khoa Mary Nguyễn, và ông Larry James, giám đốc học vụ. (Hình: Linh Nguyễn/Nguyễn Việt)

Hai mươi tân khoa ra trường với danh vọng học sinh xuất sắc toàn quốc. Gia đình các học sinh tốt nghiệp đã đến tham dự ra trường đông đảo trong ngày Hội Chỗ Tốt Sinh Viên hàng năm. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc vì các em xuất sắc đã sẽ là học sinh Việt.

Trung học Garden Grove

Bạn trẻ trong và khí hậu tốt của California góp phần mang lại niềm vui mừng cho hàng trăm gia đình và các học sinh tốt nghiệp trường Lincoln Continuation hôm nay. “Tạp chí US Newsweek xếp trường trung học Garden Grove mức 2% cao nhất trong các trường tốt nhất Hoa Kỳ.” Lối đi Tiến Sĩ Colleen Cross, hiệu trưởng trường này. Bà nói tiếp với 490 tân khoa rằng: “Tôi yêu trường tốt của các em” trong niềm xúc động và hạnh phúc.

Trường Lincoln Continuation, Garden Grove

Không khí tốt ở trường này có điểm khác, không ngừng chỉ là tốt nghiệp trung học mà còn nói lên sự quy tụ tâm học cho xong của các học sinh có con nhà trong khi cấp sách tốt nghiệp.

“Khi sinh con tôi ra, tôi biết rằng tôi phải tiếp. Có con không có nghĩa là bỏ học,” Jennier Aguilar chia sẻ với một nhóm nhà khách. Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh nhận nhận: “ Các em phải học lên. Bằng trung học là chìa khóa để các em vào đời học.”

Trường Hare Continuation, Garden Grove

Trường dành cho các học sinh học kém vì nhiều lý do “Gia đình bỏ mẹ đi, ma túy, rượu chè, tình cảm tốt nhất.” Lối đi của ông phó hiệu trưởng Mark Nguyễn trường có 140 học sinh tốt nghiệp: “Tôi muốn nói với các học sinh nên tiếp tục học. Giáo dục sẽ mở ra những cánh cửa hy vọng.”

Trường Khoa tốt Trung học Ruben S. Ayala, Học Khu Chino Hills, California

Ngoài các tân khoa tốt nghiệp trong vùng Little Saigon, tuổi trẻ giỏi Việt các nơi khác cũng làm rạng danh trường này ở Việt không kém. Ông Long và bà Tiến Nga Nguyễn, phụ huynh của em Nguyễn Đàm Bảo Việt cho biết: “Cháu Việt ra trường Trường Khoa trong trường số 632 học sinh, điểm trung bình 4.40, chưa kể năm lớp AP mà cháu đã hoàn thành.” Việt Nguyễn tốt nghiệp trường khoa trung học Ruben S. Ayala ngày 10 tháng 6, 2010 với 8 giải thưởng, Hall of Fame môn Anh Văn, Scholar Athlete of the Year, giải học sinh xuất sắc toàn quốc, ACT Perfect Score (36 điểm tối đa). Điểm này chỉ có 19 học sinh đạt được và chỉ có 91 em được điểm tối đa này trên toàn quốc. Việt được điểm SAT rất cao, 2210 điểm (tối đa là 2400 điểm). Việt còn sở trường môn bóng đá 2006 & 2010 Varsity MVP. Việt Nguyễn sẽ vào Đại Học Berkeley mùa Thu tới, môn Hùng Bối (Rhetoric) để chuẩn bị theo ngành luật khoa sau này.



Th Khoa Vi Nguy n, t t nghi p Trung H c Ruben S. Ayala, Chino Hills. (Hình: Gia đình cung c p)

Á Khoa t i Trung H c Marina, H c Khu Huntington Beach, California.

“Cháu Tracy Vũ r t chăm h c nên chúng tôi lúc nào cũng khuy n khích cháu.” Bà M Ly L ng hãnh di n nói v cô con gái m i ra trường Á Khoa, đi m trung bình 4.80, vào ngày 17 tháng 6, 2010 c a trung h c Marina thu c Huntington Beach. Tracy Vũ ch n khoa Chính Tr H c và Kinh T H c t i Stanford. Tracy chú tr ng đ n các v n đ xã h i và tr em. Em th ng gi i Wheels of Fortune năm 2008, tr giá \$16,000. S thích làm bánh, đi xe đ p, đ c sách và vi t văn. H i v nh ng ng i làm g ng cho em, Tracy nói t các giáo s đ y đ a lý, kinh t và môn v chính quy n, “Ti n không làm nên h nh phúc, giúp ng i khác s tìm đ c h nh phúc.” Tracy Vũ ch i nh c piano c đ i n, Houki Boshi, alternative và techno. Tracy Vũ thích ăn sushi. M ng c tr thành m t nhà ng i giao hay m t th ng ngh sĩ.



Mùa ra tṛ̣ng trung ḥ̣c: Nhị̣u Tḥ̣ Khoa, Á Khoa mang ḥ̣ Vị̣t Nam

Tác Giả: Linh Nguỵ̣n - Tiffany Lê/Ng̣̣i Vị̣t
Thứ Bảy, 26 Tháng 6 Năm 2010 20:00

*Á khoa Tracy Vũ, 18 tụ̣i, ṭ̣t nghị̣p trung ḥ̣c Marina, Huntington Beach.
(Hình: Gia đình cung c̣̣p)*

Thêm ṃ̣t ḥ̣c sinh g̣̣c Vị̣t lãnh ḥ̣c ḅ̣ng Bill Gates Millenium

Ḥ̣c khu Garden Grove chúc ṃ̣ng em Linh Nguỵ̣n, ṭ̣t nghị̣p Bolsa Grande ṿ̣a đ̣̣c cḥ̣n lãnh ḥ̣c ḅ̣ng Bill Gates Millenium. Em Linh Nguỵ̣n cùng hai ṇ̣ sinh trung ḥ̣c khác là em Đoàn Võ Nam Pḥ̣ng, 17 tụ̣i, ḥ̣c sinh ḷ̣p 12 c̣̣a tṛ̣ng trung ḥ̣c Pacifica, và em Serenity Nguỵ̣n, 17 tụ̣i, ḥ̣c sinh ḷ̣p 12 c̣̣a trung ḥ̣c La Quinta. Nḥ̣ tḥ̣ là có ba em may ṃ̣n nḥ̣n ḥ̣c ḅ̣ng cao quý này.



Linh Nguyễn, 18 tuổi, tốt nghiệp Bolsa Grande 23/6/2010, đồng chủ tịch bóng Bill Gates Millennium 2010

(Hình: Linh Nguyễn/Nguyễn Việt)